



ประกาศโรงเรียนบ้านวังนง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนบ้านวังนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ได้มีประกาศ  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง  
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน จำนวน ๘ คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายศิริศักดิ์ สุวรรณไตรย์)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านวังนong สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง  
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังนong)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายประวัติศาสตร์ น้อยทรง	สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒	๐๒	นายวัชรพงษ์ ปัทม	(คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๓	๐๓	นางสาวขนิษฐา ปัทม	วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔	๐๔	นางสาววาสนา นครชัย	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๕	๐๕	นายณัฐดนัย สุวรรณไตรย์	สอบภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๖	๐๖	นางสาวณิชารีย์ ปัทม	(สอบสัมภาษณ์)
๗	๐๗	นายปิยวัฒน์ ปัทม	วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘	๐๘	นางสาวพัชรินทร์ ปัทม	เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
			สถานที่สอบ โรงเรียนบ้านวังนong ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

#### หมายเหตุ

- ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ
- การสอบข้อเขียนให้ผู้มีสิทธิ เข้าสอบจัดหาดินสอดำความเข้ม ๒ B ขึ้นไป พร้อมยางลบดินสอดำเพื่อใช้ในการตอบข้อสอบ
- ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคำนวณ นาฬิกา เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕
- กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เข้าสอบผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง หรือหากผู้ใดได้รับการคัดเลือกและทำสัญญาจ้างไปแล้วจะต้องถูกเพิกถอนสัญญานั้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ